





จดหมายข่าวโพธิ์ทอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ดำเนินการโครงการสร้างดีเอ็นเอคอนโซลุ่ม (DNA จิตสาธารณะ) ร่วมแรงร่วมใจเสียสละ เพื่อสังคม ณ วัดพระธาตุตออยตุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ วัดสันยาว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ รู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักรู้และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวมเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะและกลุ่มเยาวชนในเขต อบต.ห้วยไคร้



 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ดำเนินการโครงการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ อรุณรักษ์และสืบสานป่าแควนี้ปีใหม่เมืองสนับสนุนให้สังคมร่วมรับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การรตหน้าขพรจากผู้สูงอายุ (โครงการรตหน้าดำหัว ป่าแควนี้ปีใหม่เมือง ลานวัฒนธรรม) ขึ้น ทั้งนี้ได้บูรณาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยจัดให้มีกิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ การรตหน้าดำหัวขพรผู้สูงอายุ การแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังนำเอา กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานมาจัดแสดงในงานดังกล่าว เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงาน





เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไคร้ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดโครงการวัยใส ใสใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข



เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน และเพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขอขมาเฉลิมพระเกียรติเกิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษา “รักษป่า รักษาหัว ตามรอยพ่อและแม่” เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย

ด้วยวัดพระธาตุดอกตุง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมขอขมาเฉลิมพระเกียรติเกิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษา “รักษป่า รักษาหัว ตามรอยพ่อและแม่” เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 เป็นวันครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย และ ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่น มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา

ดังนั้น วัดพระธาตุดอกตุง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมขอขมาเฉลิมพระเกียรติเกิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษา “รักษป่า รักษาหัว ตามรอยพ่อและแม่” เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย **ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2555 (วันพืชมงคล) ณ บริเวณป่าดอยนางนอน เขตม่อนญานี่ จำนวนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่**

